

หนังสือโคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเมืองโคโลสี (ซึ่งเมืองนี้ในปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกี) เพื่อพูดถึงคำสอนผิดๆ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหมู่ประชุมของพระเจ้าที่นั่น จดหมายฉบับนี้บางส่วนคล้ายกับจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัส เปาโลเขียนสอนพวกเขาถึงวิธีที่จะใช้ชีวิตแบบที่คริสเตียนควรจะใช้

จดหมายจากเปาโลถึงหมู่ประชุมของพระเจ้า ในเมืองโคโลสี

1 จากเปาโล ที่เป็นศิษย์เอก¹ ของพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้น และจากทิโมธีพี่น้องของเรา

²ถึงผู้บริสุทธิของพระเจ้า¹ในเมืองโคโลสี ซึ่งเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ในพระคริสต์ด้วย ขอพระเจ้าพระบิดาของเราให้ความเมตตากรุณาและสันติสุขกับคุณ

³พวกเราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอ เมื่อเราอธิษฐานเพื่อคุณ ⁴เพราะเราได้ยินถึงความไว้วางใจที่คุณมีในพระเยซูคริสต์ และได้ยินถึงความรักที่คุณมีต่อผู้บริสุทธิของพระเจ้าทุกคน ⁵ความไว้วางใจและความรักนี้ เกิดมาจากความหวังที่เก็บไว้สำหรับพวกคุณในสวรรค์ ความหวังนี้แหละที่พวกคุณได้ยินมาก่อนแล้วในถ้อยคำแห่งความจริง ซึ่งก็หมายถึงข่าวดีนั้น ⁶ที่มาถึงพวกคุณแล้ว ข่าวดีนี้กำลังเกิดผลและเจริญไปทั่วโลกเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่พวกคุณ นับตั้งแต่วันแรกที่คุณได้ยิน และเข้าใจถึงความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของพระเจ้า ⁷คุณได้เรียนรู้เรื่องนี้จากเอปาฟรัสเพื่อนที่เป็นทาสของพระคริสต์ด้วยกันกับเรา เรารักเขามาก และเขาก็เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ เพื่อประโยชน์สำหรับพวกคุณ ⁸เขาได้มาบอกพวกเราให้รู้ถึงความรักที่พวกคุณมี เป็นความรักที่มาจากพระวิญญาณ¹

⁹เพราะอย่างนี้ เราถึงไม่เคยหยุดอธิษฐานให้พวกคุณเลย นับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ยินเรื่องของพวกคุณ เราขอให้พระเจ้าเติมพวกคุณให้เต็มไปด้วยความรู้ถึงความต้องการของพระองค์คือ ให้มีความเฉลียวฉลาดทุกอย่าง และมีความเข้าใจที่มาจากพระวิญญาณด้วย

¹⁰เราอธิษฐานอย่างนี้ เพื่อคุณจะมีชีวิตที่สมกับเป็นคนขององค์เจ้าชีวิต แล้วจะช่วยให้คุณพระองค์พอใจในทุกสิ่ง คือให้การทำดีทุกอย่างเกิดผล และมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น

¹¹ให้เข้มแข็งขึ้นด้วยพลังอำนาจทั้งสิ้นที่เป็นไปตามฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อคุณจะได้มีความทรหดอดทน และมีความสุข ¹²พวกคุณจะได้ขอบคุณพระบิดาด้วยความชื่นชมยินดี พระบิดาได้ทำให้คุณเหมาะสมที่จะได้รับส่วนแบ่งในมรดกซึ่งอยู่ในความสว่างใสสว่างร่วมกับพวกผู้บริสุทธิของพระเจ้า ¹³พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และนำเราเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตร ซึ่งก็คือพระบุตรที่พระเจ้ารัก ¹⁴พระองค์ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระและอภัยบาปให้กับเราด้วย

เมื่อเรามองดูพระคริสต์ เราเห็นพระเจ้า

¹⁵พระคริสต์เป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้ที่ตามนุษย์มองไม่เห็น พระคริสต์เป็นลูกหัวปีที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา ¹⁶พระเจ้าใช้พระคริสต์สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็สิ่งที่อยู่ในสวรรค์หรือบนโลก ไม่ว่าจะเป็สิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็พวกวิญญาณที่หนึ่งบนบัลลังก์ หรือผู้ครอบครองแผ่นดิน หรือพวกผู้ครอบครอง หรือพวกผู้มีสิทธิอำนาจ พระคริสต์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ และทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับพระองค์ ¹⁷ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นมา ก็มีพระองค์อยู่แล้ว และทุกอย่างยังคงอยู่ได้ก็เพราะพระองค์ยึดมั่นไว้ด้วยกัน ¹⁸พระองค์เป็นศีรษะของร่างกาย ซึ่งก็คือหมู่ประชุมของพระองค์ พระองค์

เป็นจุดเริ่มต้น เป็นคนแรกที่ฟื้นขึ้นจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้เป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง ¹⁹เพราะพระเจ้าตัดสินใจว่าจะให้ความเต็มบริบูรณ์ของพระองค์อยู่ในตัวพระคริสต์ ²⁰พระองค์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรือในสวรรค์ กลับมาคืนดีกับพระองค์ คือทำให้เกิดสันติภาพขึ้นด้วยเลือดของพระคริสต์ที่หลั่งบนไม้กางเขนนั้น

²¹ในอดีตนั้นพวกคุณได้เหินห่างจากพระเจ้า และมีใจที่เป็นศัตรูกับพระองค์ เพราะสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่พวกคุณได้ทำ ²²แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ทำให้พวกคุณกลับมาคืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งโดยการตายของพระคริสต์ในร่างมนุษย์นี้ พระองค์ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะได้นำคุณไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างคนบริสุทธิ์ [†] ไม่มีข้อกล่าวหา และไม่มีที่ติเตียน ²³แต่คุณจะต้องยืนหยัดและยึดมั่นในความเชื่อต่อไป และไม่เลิกหวังในชาวดี [†] ที่คุณได้ยืมแล้วนั้น ชาวดีนี้เป็นสิ่งที่ได้ประกาศไปแล้วกับทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้านี้ ผมเปาโล ได้มาเป็นผู้รับใช้ในการประกาศชาวดีนี้

งานที่เปาโลทำเพื่อห่มประมุขของพระเจ้า

²⁴ผมดีใจที่ในขณะที่ผมกำลังได้ทนทุกข์เพื่อพวกคุณแต่ยังเหลือความทุกข์ที่พระคริสต์จะต้องแบกอยู่อีก ผมกำลังทำให้ความทุกข์ที่เหลือนี้ครบถ้วนในตัวผม และผมทำทั้งหมดนี้เพื่อร่างกายของพระองค์ คือห่มประมุขของพระองค์ ²⁵เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของพวกคุณ พระเจ้าได้มอบหมายให้ผมมาเป็นผู้รับใช้ห่มประมุขของพระองค์ เพื่อประกาศถ้อยคำของพระเจ้าอย่างครบถ้วนให้กับพวกคุณ ²⁶ความจริงที่ลึกกลับนี้ได้ถูกซ่อนไว้มาหลายยุคหลายสมัย แต่ตอนนี้พระเจ้าได้เปิดเผยให้กับพวกผู้บริสุทธิ์ [†] ของพระองค์ ²⁷พระเจ้าอยากให้ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์รู้ว่า ความจริงอันลึกกลับที่ได้เปิดเผย ในหมู่คนที่ไม่ใช่ยิวนั้นรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่มากขนาดไหน ความจริงอันลึกกลับนั้นก็คือ พระคริสต์อยู่ในพวกคุณนั่นเองทำให้เราเกิดความหวังที่จะมีส่วนร่วมในเกียรติของพระเจ้า ²⁸เราประกาศเรื่องของพระคริสต์ เตือนสติและสั่งสอนทุกคน ด้วยความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อเราจะได้นำทุกคนไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า ให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในพระคริสต์ ²⁹นี่เป็นเหตุที่ผมต่อสู้ตรากตรำทำงานอย่างหนักโดยพึงฤทธิ์เดชของพระคริสต์ ที่ทำงานอย่างมากมายมหาศาลอยู่ในตัวผม

2 ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมต้องดิ้นรนต่อสู้มากขนาดไหนเพื่อพวกคุณ เพื่อคนที่อยู่เมืองเลาติเซีย และคนอื่นๆ ที่ยังไม่เคยเจอมาก่อน ²ที่ผมทำทั้งหมดนี้ ก็เพราะผมอยากให้พวกเขาได้รับกำลังใจ อยากให้เขารักใคร่กลมเกลียวกัน อยากให้เขาได้รับพระพรอย่างเหลือล้น เนื่องจากความมั่นใจอย่างเต็มที่ที่เกิดมาจากความเข้าใจของเขา แล้วก็อยากให้เขามีความรู้ถึงความจริงอันลึกกลับของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง ความลับนั้นคือพระคริสต์ ³สติปัญญาทั้งหมดและความรู้ทุกอย่างเป็นขุมทรัพย์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในพระคริสต์

⁴ที่ผมพูดเรื่องนี้ ก็เพื่อจะได้ไม่มีใครมาใช้เหตุผลต่างๆ ที่นำพียงเพื่อหลอกลวงคุณ ⁵ถึงแม้ตัวผมจะไม่ได้อยู่ แต่ใจของผมก็ยังอยู่กับคุณ และผมก็ดีใจที่ได้เห็นคุณอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความเชื่อที่มั่นคงในพระคริสต์

ใช้ชีวิตต่อไปในพระคริสต์

⁶พวกคุณได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไร ก็ขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์ต่อไปอย่างนั้น ⁷คือ เหมือนกับที่พวกคุณได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว ก็ให้วางรากลงไปในพระองค์ ให้พระองค์ เป็นรากฐานของคุณ ให้ยึดมั่นในความเชื่อ และให้ชอบคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ

⁸ระวังให้ดีอย่าให้ใครใช้หลักปรัชญาอันหลอกลวงและไร้ค่ามาทำให้คุณเป็นเชลย เรื่องแบบนี้มนุษย์สอนสืบต่อกันมา และมันมาจากวิญญาณชั่วในโลกนี้ ไม่ได้มาจากพระคริสต์ ⁹เพราะความ เต็มบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้า ได้มาอยู่ในสภาพของร่างมนุษย์คือในร่างของพระคริสต์นั่นเอง ¹⁰แล้วเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณก็เต็มบริบูรณ์เหมือนกัน พระคริสต์เป็นศิระเหนือพวกผู้ ครอบครอง และเหนือพวกผู้มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในจักรวาล

¹¹ในพระคริสต์พวกคุณก็ได้เข้าพิธีขลิบด้วย แต่ไม่ใช่พิธีขลิบที่มีมนุษย์ทำหอก แต่คุณได้ เข้าร่วมพิธีขลิบของพระคริสต์เอง ที่เกิดขึ้นตอนที่พระองค์สละร่างกายที่เป็นเนื้อหนังทั้งตอนตาย ¹²คุณได้ถูกฝังร่วมกันกับพระคริสต์ในพิธีจุ่มน้ำ¹¹ และได้ฟื้นขึ้นจากความตายพร้อมกับพระองค์ เพราะคุณไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผู้ทำให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นมา¹³ เมื่อคุณได้ตายไปแล้ว (เพราะความพิศบาปของคุณ และเพราะคุณไม่ใช่ยิวและไม่ได้เข้าพิธีขลิบ) พระเจ้าก็ได้ทำให้ คุณมีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์และพระองค์ได้ยกโทษความพิศบาปทั้งหมดของเรา ¹⁴พระเจ้ายกเลิก ข้อกล่าวหาที่ได้บันทึกไว้ พระองค์ได้เอามันไปตริงที่กางเขน ¹⁵พระเจ้าได้ปราบปรามพวกผู้ ครอบครองและพวกผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหลายจนต้องวางอาวุธลง พระเจ้านำเขาไปเป็นเชลยใน ขบวนแห่แห่งชัยชนะ* ทำให้พวกนี้อับอายขายหน้าในที่สาธารณะ พระเจ้าทำอย่างนี้ได้เพราะความ ตายของพระคริสต์

กฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นเอง

¹⁶ดังนั้นอย่าให้ใครมาประจานพวกคุณ เพราะสิ่งที่กินและดื่ม หรือในเรื่องงานเทศกาลทาง ศาสนา งานฉลองพระจันทร์ข้างขึ้น* หรือวันหยุดทางศาสนา¹⁶ สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เงาของสิ่งที่จะ ตามมาภายหลัง แต่แก่นแท้ของสิ่งเหล่านี้คือพระคริสต์ ¹⁸บางคนชอบที่จะขจัดกิเลสของตัวเอง และชอบนมัสการพระเจ้ากับทูตสวรรค์* เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นสิ่งต่างๆในสวรรค์ได้ด้วยนิมิต* ของเขา อย่าให้คนอย่างนั้นมาตัดสินให้คุณได้รับรางวัลจากพระเจ้า เพราะคุณไม่ได้ทำตาม เขาความคิดอย่างนั้นเป็นแค่ความคิดมนุษย์ที่ทำให้พวกเขาเยอหยิ่งจองหองไม่เข้าเรื่อง ¹⁹คนพวก นั้นไม่ได้ยึดติดอยู่กับศิระซึ่งก็คือพระคริสต์ พระคริสต์นี่เองเป็นแหล่งทำให้ร่างกายทั้งหมดได้ รับการบำรุงเลี้ยงดู และยึดส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าด้วยกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ ทำให้ทั้ง ร่างเจริญเติบโตขึ้นตามที่พระเจ้าต้องการ

²⁰ในเมื่อคุณได้ตายร่วมกับพระคริสต์ และเป็นอิสระจากวิญญาณชั่วของโลกนี้แล้ว ทำไมคุณ ยังทำตัวเหมือนว่าตัวเองยังเป็นของโลกนี้อยู่ และยังคงมอมอยู่ใต้กฎต่างๆ ²¹เช่น “ห้ามจับ” “ห้าม

2:15 ขบวนแห่แห่งชัยชนะ เมื่อแม่ทัพของอาณาจักรโรมชนะสงครามแล้ว เขาก็จะพาพวกเชลยและทรัพย์สินที่ยึด มาได้เอามาแห่ตามท้องถนนในกรุงโรม มีการจูดูและเฉลิมฉลองกัน ผู้คนที่เรียกแม่ทัพคนนั้นว่า ผู้ช่วยให้รอด งานฉลองพระจันทร์ข้างขึ้น วันแรกของเดือนที่นับตามแบบปฏิบัติของยิว ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว
2:16 ขอบนมัสการพระเจ้ากับทูตสวรรค์ หรือ ขอบนมัสการทูตสวรรค์
2:18 นิมิต บางสิ่งคล้ายกับความฝัน เหมือนกับว่าได้พูดคุยกับพระเจ้า

ชิม” หรือ “ห้ามและต้อง” ²²กฎพวกนี้มันเกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้แล้วก็หมดไป กฎพวกนี้ก็เป็นแค่คำสั่งหรือคำสอนจากมนุษย์เท่านั้น ²³กฎพวกนี้ฟังดูฉลาดเข้าท่าทีเดียว พวกเขาเคร่งครัดในศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้น ทำให้เขาต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อขจัดกิเลสของตัวเอง รวมทั้งทรมาณร่างกายด้วย แต่มันไม่ได้ช่วยยับยั้งความต้องการของสันดานเลย

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

3 เนื่องจากพระเจ้าได้ทำให้คุณพ้นขึ้นจากความตายกับพระคริสต์แล้ว ดังนั้นก็ให้แสวงหาสิ่งต่างๆ ที่อยู่เบื้องบน ซึ่งเป็นที่ที่พระคริสต์อยู่ พระองค์นั่งอยู่ทางขวามือของพระเจ้า ²ให้ใจของคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลก ³ตัวตนเก่าของคุณได้ตายไปแล้ว ชีวิตใหม่ที่ให้คุณได้รับนั้นถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้า ⁴พระคริสต์เป็นชีวิตของพวกคุณ เมื่อพระองค์ปรากฏตัวขึ้น คุณก็จะปรากฏตัวขึ้นร่วมรับเกียรติพร้อมกับพระองค์ด้วย

⁵ดังนั้นให้หาความชั่วร้ายทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณ เช่นบาปทางเพศ ความลามก ราคะตันทา ความฝักใฝ่ในเรื่องชั่วๆ และความโลภซึ่งเท่ากับการกราบไหว้รูปเคารพ ⁶ความโกรธของพระเจ้ากำลังจะมาเพราะคนทำอย่างนี้แหละ ⁷คุณก็เคยทำสิ่งเหล่านี้มาก่อน เมื่อครั้งที่คุณใช้ชีวิตแบบนั้น

⁸แต่ตอนนี้ ให้กำจัดสิ่งต่อไปนี้ให้หมดไปจากชีวิตของคุณ คือความโกรธ ความบ้าคลั่ง ความพยายา การใส่ร้ายป้ายสี และการพูดลามก ⁹อย่าโกหกกัน เพราะคุณได้ถอดตัวตนเก่าทิ้งไปพร้อมกับการกระทำชั่วๆของตัวมันแล้ว ¹⁰คนใหม่นี้ พระเจ้าได้ซ่อมแซมเราอยู่เรื่อยๆให้กลับไปมีสภาพดีเหมือนเดิม คือให้เป็นแบบภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้สร้างมากยิ่งขึ้นจนกว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเต็มที่ ¹¹ในเรื่องของคนใหม่นี้มันไม่สำคัญว่าจะเป็นยิวหรือกรีก จะเข้าพิธีขลิบ[†]หรือไม่ได้เข้าพิธีขลิบ พวกโพรหรือปาเถียน* เป็นทาสหรือเป็นไท แต่สิ่งเดียวที่สำคัญคือพระคริสต์ และพระคริสต์นี่เองที่อยู่ในตัวพวกคุณทุกคน

¹²ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจ้าได้เลือก เป็นผู้บริสุทธิ์[†] และเป็นคนที่พระองค์รัก ก็ขอให้สวมใส่ความเมตตา ความกรุณา ความถ่อมตัว ความสุภาพอ่อนโยน และความอดทน ¹³ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และยกโทษให้กันด้วย ถ้าใครมีเรื่องกัน ก็ให้ยกโทษกัน องค์เจ้าชีวิตยกโทษให้กับคุณอย่างไร ก็ให้พวกคุณยกโทษให้กันและกันอย่างนั้นด้วย ¹⁴นอกจากนี้แล้ว ขอให้สวมใส่ความรัก ความรักจะผูกพันความดีทั้งหมดที่พูดมาแล้วเข้าด้วยกันและทำให้สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แบบ ¹⁵ขอให้พวกคุณยอมให้สันติสุขจากพระคริสต์ มาครอบครองจิตใจของพวกคุณ เพราะทุกคนเป็นร่างกายเดียวกัน พระเจ้าได้เรียกคุณทุกคนให้อยู่กันอย่างสันติ และเป็นคนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ ¹⁶ขอให้ถ้อยคำของพระคริสต์ตั้งรกรากอยู่ในกลุ่มพวกคุณอย่างเหลือล้น คือให้สั่งสอนเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยสติปัญญาทั้งสิ้น และร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงจากพระวิญญานบริสุทธิ์ ให้ร้องเพลงเหล่านี้สุดหัวใจถวายให้กับพระเจ้าด้วยใจดีด้วย ¹⁷ไม่ว่าจะทำหรือจะพูดอะไรก็ตาม ก็ให้ทำและพูดเพื่อพระเยซูเจ้า และให้ขอบคุณพระเจ้า พระบิดาผ่านทางพระเยซู

3:11 ปาเถียน ตามภาษาเดิมใช้ว่า ชาวลิเบียซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นชนชาติปาเถียน ไม่มีอารยธรรม

ระเบียบในครัวเรือนของผู้เชื่อ

¹⁸พวกคุณที่เป็นภรรยา ให้ยินยอมต่อสามีของตน เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในองค์เจ้าชีวิต

¹⁹พวกคุณที่เป็นสามี ให้รักภรรยาของตน และอย่าได้ก้าวร้าวกับเธอ

²⁰พวกคุณที่เป็นเด็กๆ ให้เชื่อฟังพ่อแม่ของตนในทุกๆ เรื่อง ถ้าทำอย่างนี้ องค์เจ้าชีวิตก็จะพอใจ

²¹พวกคุณที่เป็นพ่อ อย่าทำให้ลูกของตนเคืองแค้นใจ เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ท้อใจ

²²พวกคุณที่เป็นทาส ให้เชื่อฟังนายในโลกนี้ทุกอย่าง อย่าเพียงแต่ทำดีแค่ต่อหน้าอย่างคนประจบประแจง แต่ให้ทำจากใจจริง และทำเพราะเกรงกลัวองค์เจ้าชีวิต ²³ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ให้ทุ่มสุดใจเหมือนกับว่าไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์ แต่ทำเพื่อองค์เจ้าชีวิต ²⁴เพราะคุณก็รู้ว่าจะได้รับมรดกจากองค์เจ้าชีวิตเป็นรางวัลและพระคริสต์องค์เจ้าชีวิตนี้แหละที่คุณกำลังรับใช้อยู่ ²⁵ส่วนคนที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตอบแทนตามความผิดที่เขาทำ พระองค์จะไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้น

4 พวกคุณที่เป็นนายให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมกับทาสของตัวเอง จำไว้ว่าคุณก็มีเจ้านายองค์หนึ่งบนสวรรค์เหมือนกัน

เปาโลให้คำแนะนำเพิ่มเติม

²ทุ่มเทตัวเองในการอธิษฐานให้อธิษฐานแบบตื่นตัวอยู่เสมอและมีใจขอบคุณ ³ช่วยอธิษฐานให้พวกเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้ประกาศถ้อยคำของพระองค์ เพื่อเราจะได้ประกาศความจริงอันลึกกลับเกี่ยวกับพระคริสต์ที่ผมถูกขังอยู่นี้ก็เพราะประกาศเรื่องนี้แหละ ⁴ช่วยอธิษฐานให้ผมประกาศเรื่องความจริงอันลึกกลับนี้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนอย่างที่ผมควรจะทำ

⁵ทำตัวให้ดีเมื่อติดต่อกับคนนอก ฉกฉวยทุกๆ โอกาสไว้ เพื่อพวกคุณจะได้มีอิทธิพลในทางที่ดีต่อเขา ⁶เมื่อพูดกับใคร ให้ใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและน่าสนใจ เพื่อคุณจะได้รู้ว่าควรจะตอบทุกคนอย่างไรดี

ข่าวจากคนที่อยู่กับเปาโล

⁷ที่คิดส์ผู้เป็นน้องที่รัก ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ และเพื่อนร่วมเป็นทาสด้วยกันในองค์เจ้าชีวิต เขาจะบอกข่าวคราวของผมให้คุณรู้ ⁸ผมส่งเขาไปหาคุณเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือให้คุณได้รู้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรา แล้วจะได้มีกำลังใจขึ้น ⁹ผมส่งเขาไปพร้อมกับ ไอเนลิมัส น้องชายที่ซื่อสัตย์และเป็นที่รักยิ่งของเรา เขาก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากพวกคุณ สองคนนี้จะเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่นี่

¹⁰อาร์สทาร์คัส เพื่อนที่ติดคุกอยู่กับผมฝากความคิดถึงมาให้ด้วย รวมทั้งมาระโกหลานของบารนาบัส ก็ฝากความคิดถึงมาให้เหมือนกัน (คุณได้รับคำสั่งเรื่องของมาระโกแล้วนะว่า ถ้าเขามาเยี่ยมคุณก็ให้ต้อนรับเขาอย่างดี) ¹¹เยซูคนที่เราเรียกว่ายูลทัส ก็ฝากความคิดถึงมาให้คุณด้วย ในหมู่เพื่อนร่วมงานของผมที่ทำงานรับใช้ในการเผยแพร่เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่นี่ ก็มีแต่สามคนนี่เท่านั้นที่เป็นยิว พวกเขาปลอบใจผมได้มากทีเดียว

¹²เอปาฟรัส ที่เป็นคนหนึ่งจากพวกคุณ และเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ได้ฝากความคิดถึงมาให้ด้วย เขาสู้อธิษฐานให้กับคุณเสมอ เพื่อคุณจะได้ไต่เป็นผู้ใหญ่ และจะได้มั่นใจเต็มที่ในสิ่งที่

พระเจ้าต้องการให้คุณทำ ¹³ผมรับรองได้ว่าเขาตราครุฑอย่างหนักเพื่อประโยชน์ของพวกเขา รวมทั้งพวกที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอราโปลิสด้วย ¹⁴หมอลูกาเพื่อนที่รักของเรากับเดมาสก็ฝากความคิดถึงมาให้คุณเหมือนกัน

¹⁵ผมขอฝากความคิดถึงไปให้กับพี่น้องในเมืองเลาดีเซีย และนางนุมฟากับหมู่ประชุมของพระเจ้าที่ประชุมในบ้านของเธอด้วย ¹⁶เมื่อคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วช่วยส่งต่อไปที่หมู่ประชุมในเมืองเลาดีเซียอ่าน และคุณก็ควรจะอ่านจดหมายที่ผมได้เขียนไปถึงพวกเขาด้วย ¹⁷ให้บอกกับอารคิปัสว่า “งานที่คุณได้รับมอบหมายจากองค์เจ้าชีวิตนั้น ทำให้เสร็จจล”

¹⁸ผมเปาโลได้ใช้มือผมเองเขียนคำทักทายนี้ อย่าลืมน่าผมถูกล่ามโซ่อยู่ ขอให้พระเจ้ามีเมตตา กรุณาต่อคุณ

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

Order online – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>